

LỄ GIẢNG SINH GIÁO ĐOÀN ANTÔN QUỲNH 17.12.2016 (Belfaux/FR)

Đây là lần đầu tiên giáo đoàn Thánh Anton Quỳnh tổ chức Đại Lễ Giảng Sinh tại Belfaux. Tuy thời tiết rất lạnh nhưng trời quang đãng và không đổ tuyết.

Trong tiếng trống dồn dập như mời gọi mọi người mau mau bước vào thánh đường để cùng nhau đón mừng Đấng Cứu Thế, cộng đoàn dân Chúa chào đón các Cha từ từ tiến lên cung thánh.

Thánh lễ đã được chủ tế bởi cha Bê Trê trên đan viện Xitô ở Orsonnens, cùng đồng tế với Ngài có cha Thanh, các Cha Long, Cha Tuấn, Cha Mậu và hai thầy Sáu Duyệt và thầy Sáu Cương.

Trước khi thánh lễ được cử hành, trong phần "Canh Thức", thầy Duyệt & anh Sơn (FR) đã nhắc nhở mọi người về sự hy sinh vĩ đại & cao cả của Thiên Chúa. Thầy mời gọi chúng ta, trong tâm tình tạ ơn & chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa giáng trần, dâng lên Chúa của lễ mọn hèn & tâm tình sốt sắng mến yêu cùng những vui buồn sướng khổ trong cuộc sống.

Trong tiếng đàn ca thánh thót của các ca đoàn Fribourg, Lausanne, Vevey & Genève qua bài "Hang Betleem" và cùng với đoàn thiên thần bé nhỏ của CĐ Fribourg & Lausanne, cha Bê Trê đã cung kính cung nghinh Chúa Hải Đồng.

Để cho thánh lễ thêm phần long trọng, các cháu thanh nữ của CĐ Fribourg đã dùng điệu múa nhịp nhàng, khả ái dâng lên Chúa tình cảm yêu thương của giáo đoàn chúng con.

Cha Bê Trê đã bắt đầu bài giảng với câu "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm", người thiện tâm là một con người sống biết yêu và được yêu, qua đó người kitô hữu đã làm nên vinh quang của Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh đếnƠn Cứu Độ. Theo Ngài, không thể nào được Ơn Cứu Độ nếu chúng ta không cùng cộng tác với Thiên Chúa. Ngài mời gọi chúng ta sống niềm vui Giảng Sinh mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta.

Ngài cũng kêu mời chúng ta dâng lên Chúa mọi tội lỗi, đó là món quà Chúa thích nhất. Vì khi chúng ta dâng những tội lỗi, chúng ta sẽ nhận được ơn tha thứ. Ngài đã dùng lời của bài hát "Chúa là Tình Yêu" như một sự chia sẻ cảm nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa và cũng gửi đến chúng ta một thông điệp về Tình Yêu cao quý đó cùng lời mời gọi sống bác ái, yêu thương anh em. Xin được trích dẫn vài câu "Còn tình yêu nào cao vời bằng tình Chúa yêu thương ta ...", "Ngài hằng mong chờ luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống trong an bình", "... Ngài đã giáng thế cho ta, để ta sống bình an".

Và để đáp lại lời mời gọi yêu thương, sẻ chia của Cha Bê Trê, Thầy Duyệt đã kêu gọi mọi người đóng góp để cứu giúp những nạn nhân của lũ lụt gây ra bởi thiên tai & nhân tai ở miền trung Việt Nam.

Sau thánh lễ, mọi người đã tiến về phòng khánh tiết để cùng nhau hàn huyên, tâm sự & chia sẻ với nhau những món ăn thuần túy dân tộc, những món chè ngọt ngào tình huynh đệ.

Trong ánh nến lung linh, ca đoàn Genève đã bắt đầu chương trình văn nghệ mừng Giáng Sinh qua bài "Đêm Thánh Vô Cùng", một bài ca giáng sinh nổi tiếng với phần lời gốc của linh mục Josef Mohr & phần giai điệu của nhạc sĩ Franz Xaver Gruber.

Tiếp theo, trong những chiếc đầm trắng trinh nguyên, các cháu thiếu nhi Fribourg đã cống hiến bài "Khúc nhạc Giáng Sinh", một tiết mục rất đáng yêu. Các cháu thiếu niên Fribourg trong bài "Chú cừu cô đơn" đã kết thúc màn múa của mình bằng một trái tim lớn chiếu sáng tình người.

Các cháu thanh nữ của CĐ Genève trong những bộ đồng phục mang màu sắc giáng sinh cũng đã biểu diễn một màn múa thật sinh động, dễ thương.

Ca đoàn Lausanne đã trình diễn bài "Làm dấu", còn ca đoàn Fribourg đã cho quý khán giả thưởng thức bài "Phúc cho ai biết xót thương".

Chỉ với vài năm học tiếng Việt, cháu Kevin Hào của CĐ Lausanne đã rất tự tin đơn ca trên sân khấu qua bài "Chiếc xe nai".

Nhưng theo ý kiến của nhiều vị khán giả, bài hát "Petit Papa Noël" được đồng ca bởi các thiếu nhi của giáo đoàn là dễ thương & hay nhất. Theo thiện ý, dễ thương vì các cháu đều đội "nón ông Già Noël", hay vì, là tương lai của giáo đoàn, các cháu đã nói lên tinh thần đoàn kết của giáo đoàn thánh Antôn Quynh qua màn đồng ca này.

Và rồi tự nhiên, không khí trên sân khấu vui nhộn hẳn lên khi Ông Già Noël xuất hiện với những túi xách nặng trĩu quà. Ô lạ nhỉ, chẳng biết Ông làm sao mà lúc nào cũng đến đúng lúc, khi các cháu đang mong đợi.

Bài hát "Đi tìm Chúa tôi" được hợp ca bởi các ca đoàn như một thông điệp về tình yêu tuyệt vời của Chúa Hài Đồng đã sinh ra trong cơ hàn, hèn mọn và một lời nhắc nhở chúng ta đừng nên ơ hờ, luôn mở rộng lòng ra đón tiếp Ngài qua những người anh em.

Tiếp theo là phần biểu diễn của các giọng ca vàng Thuý Vy, Ngọc Ánh, Mai Phương, Hoàng Phong với những bài hát sống động mang lại không khí vui tươi, nhộn nhịp cho ngày lễ.

Năm nay, chương trình văn nghệ được điều khiển bởi đôi MC Hạnh Phước & Trần Hà, hai anh Thái Định & Ngọc Khánh đã phụ trách phần sân khấu & ánh sáng, anh Linh lo về âm thanh cùng với công ty Sonoval. Anh Ngọc Khánh (FR) & chị Thanh Mai (GE) đã đảm nhiệm phần văn nghệ cho đêm Mừng Giáng Sinh & Tất Niên 2016. Và để có những hình ảnh sinh động, đẹp đẽ, anh Chánh & anh Toàn đã lăng xăng chụp hình & quay phim mong ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của giáo đoàn.

Giáo đoàn chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Bè Trên & các Cha trong đan viện Xitô Orsonnens, Cha Thanh, Thầy Sáu Duyệt & Thầy Sáu Cường đã đến & cùng đồng tế trong Thánh Lễ Giáng Sinh. Cũng xin cảm ơn anh chủ tịch giáo đoàn Khiết, ban tổ chức, ban ẩm thực, ban văn nghệ, các ca đoàn cùng tất cả những anh chị em

đã đóng góp nhiều công sức để cho buổi Đại Lễ mừng Giáng Sinh & Tất Niên 2016 của giáo đoàn được diễn tiến tốt đẹp. Và hy vọng sẽ được gặp lại quý Cha, quý Thầy & đồng đạo quý anh chị em trong buổi Đại Lễ mừng Giáng Sinh 2017 tại Genève.

Xin Chúa Hải Đồng ban xuống muôn Hồng Ân trên quý Cha, quý Thầy cùng tất cả cộng đoàn thân yêu của chúng ta. Nguyện xin màu nhiệm Giáng Sinh, màu nhiệm củaƠn Cứu Độ, của Tình Yêu Thiên Chúa sẽ luôn luôn toả sáng trong tâm hồn của từng người chúng ta để Ơn Cứu Độ trở thành hiện thực như Cha Bề Trên đã giảng dạy.

Ước mong thay!

HT (Genève)